

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiopom@uobkayhian.co.th

## THANI – ก็ยังพอมีให้เห็นอยู่บ้าง

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มา ในลิ้งจั่วหัว...** สลับมาที่หุ้นเล็ก ๆ ให้แฟนคลับที่ชอบแนวๆ นี้ ได้ดูกันบ้าง

เชื่อว่า ท่านที่ไม่ชอบหุ้นใหญ่ๆ เอาเสียเลย แล้วก็รู้ว่า จะเจอหุ้นเล็ก ๆ ตัวไหนน่าสนใจ วันนั้นเลยเอามาให้ลองดู... แต่จริงๆ แล้ว ตลาดที่เราเริ่มเห็นแรงซื้อจากต่างชาติ แล้วหากจะกลับเป็นขาขึ้นจริงๆ ด้วยแล้วนั้น หุ้นเล็ก ๆ อาจจะเอาไว้ทีหลัง เพราะอาจจะถูกเปลี่ยนเงิน หรือถูกขายแล้วไปเข้าหุ้นใหญ่ๆ ที่กำลังจะกลับมาด้วยแรงซื้อ จากเงินก้อนใหญ่ๆ... เรียกว่า ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา เล่นทางขายมาเกือบๆ 3 แสนล้าน แล้วจะซื้อทั้งที คงจะ ซื้อหนักไม่ใช่น้อยๆ เลยก็ได้ แล้วถ้าซื้อไปแล้ว จะซื้อไปขายตรงไหน ก็ต้องไปว่ากันอีกที หรืออย่างว่าแหละ หากจบขาลงใหญ่ๆ ไปแล้วจริง การจะกลับมาเป็นขาขึ้นใหญ่ๆ เป้าหมายก็คงไม่ใช่แถวๆ ระดับอันใกล้ๆ นี้ หรือง่าย ๆ ก็คงไม่ใช่ระดับที่ขายตั้งแต่ต้นปีนั้นแหละครับ... แต่ก็ยังไม่มียะไรแน่นอนเสียเลยที่เดียวหรอกนะ ของอย่างนี้ ต้องว่ากันไปยาวๆ อะไรก็เกิดขึ้นได้แบบไม่ทันตั้งตัวได้ทั้งนั้นแหละ เหมือนที่ขึ้นมาในรอบนี้เง หลุด 1200 ไปเพียงไม่กี่จุดเอง ก็คิดว่าจะแกว่งๆ ทดสอบแล้วลงต่อ แต่พอได้นี้ดีเข้ามาช่วยเท่านั้นแหละ ตกใจกันสิครับ... แล้ว ถ้าคิดถึงค่ากล่าวเดิมๆ หรือ เราตั้งสติทัน ก็จะไม่มีนะครับ คำว่า "ซื้อไม่ทัน" ถ้าจะว่า ไม่กล้าซื้อ ก็คงจะใช่มากกว่า แต่การเก็งกำไรด้วยปัจจัยทางเทคนิค คำว่า ซื้อไม่ทัน หรือ ไม่กล้าซื้อ ไม่น่ามี เรียกว่า "ต้องไรใจ" อย่างที่อาจารย์ดีเคยกล่าวไว้เช่นกัน... แต่ตอนนี้ เรามาลุ้นกันว่าระดับ 1455 จะผ่าน ไปได้หรือไม่ หรือ เพียงแค่นี้ ผ่าน 1455 ไป แม้จะย่อ แต่ย่อไม่เยาะ นั่นก็คือ รูปแบบขาขึ้น เริ่มจะชัด

**ดูตามเกม...** อาจจะไม่ค่อยจะมีเกมเล่นแรงๆ ให้ใครหวังจะเล่นจบในวันได้ง่าย เลยนะ

เหมือนว่าระยะหลังๆ มา ถ้าคิดจะซื้อ ก็ต้องคิดจะถือหุ้นไปกับเขาให้ได้... แต่ถ้าเร็วและไวพอ ก็ยังอาจได้นะ

**แนวรับ** : ... 3.84-3.82 ก็ยังเป็นราคา ที่น่าเก็บไว้เก็งกำไร

**เป้าหมาย** : ... 4.10-4.20 แค่ออบสั้น (หรือ หวัง 4.50 ได้)

Price Chart...(THANI)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น THANI...** รูปแบบการแกว่งตัว จะค่อยๆ แกว่งขึ้น หรือ เป็น Sideways Up ซึ่งโดยรวมๆ แล้ว จะ เห็นระดับแนวรับ ที่ชัดเจนพอสมควร... แต่จากภาพนี้ เราจะเอา EMA5days และ EMA10days เป็นแนวรับไว้ ก็ได้ นะครับ หรือ ถ้าดูจังหวะการเล่นในวันวานแล้วนั้น ราคา 3.84-3.82 ก็ยังน่าสนใจ หรือ แม้แต่การยืนที่ 3.86 ได้เลยในวันนี้ จะซื้อก็ไม่แพงไปนัก... เพียงแต่ว่า การแกว่งตัวในๆ ในระยะสั้น ต้องไม่เห็นการลดต่ำกว่า 3.70 ก่อนเท่านั้น หรือ จริงๆ แล้ว ไม่หลุด 3.80 เลย จะดีกว่านะ... ส่วนเป้าหมาย เอาจากโครงสร้างใหญ่ๆ มาดู ก็เห็นว่า ตามที่ให้มานี้แหละครับ... แต่ว่าตาม MA. ในภาพนี้ โอกาสไปไกลๆ ก็มีนะ ลองคำนวณดู